

5.18 เรื่องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์ฯ

เลขานุการฯ เสนอ ด้วยสหกรณ์ฯ มีความจำเป็นต้องขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อที่ 77 เรื่องการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการดำเนินการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานของสหกรณ์ฯ มีความคล่องตัว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ท่านประธานกรรมการ จึงมอบหมายให้คณะกรรมการด้านกฎหมายของสหกรณ์ พิจารณากลับกรองข้อดีข้อเสีย ก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 12/2565 เพื่อพิจารณาต่อไป นั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายฯ ร่วมประชุมพิจารณาแล้วเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2565 ข้อที่ 77 เรื่องการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการดำเนินการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ข้อความและเหตุผลที่ขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2565 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจจันทบุรี จำกัด

ข้อความตามข้อบังคับฉบับเดิม	ข้อความตามข้อบังคับฉบับใหม่	เหตุผล
<p>ข้อ 77. การพ้นจากตำแหน่ง กรรมการดำเนินการต้องพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุใด ๆดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ถึงคราวออกตามวาระ</p> <p>(2) ลาออก โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ หรือลาออกต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์</p> <p>(3) ขาดจากสมาชิกภาพ</p> <p>(4) เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ประจำในสหกรณ์นี้</p> <p>(5) ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย</p> <p>(6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตัว</p> <p>(7) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะหรือรายตัว</p> <p>(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดำเนินการติดต่อกันสามครั้ง</p> <p>โดยไม่มีเหตุอันควร</p> <p>(9) ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งอื่นนอกสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้กรรมการคนดังกล่าวยังสามารถอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้จนกว่าจะถึงคราวที่ได้มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการทดแทนจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีหรือที่ประชุมใหญ่วิสามัญของสหกรณ์</p> <p>(10) เกษียณอายุราชการ ให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี</p>	<p>ข้อ 77. การพ้นจากตำแหน่ง กรรมการดำเนินการต้องพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุใด ๆดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ถึงคราวออกตามวาระ</p> <p>(2) ลาออก โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ หรือลาออกต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์</p> <p>(3) ขาดจากสมาชิกภาพ</p> <p>(4) เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ประจำในสหกรณ์นี้</p> <p>(5) ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย</p> <p>(6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตัว</p> <p>(7) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะหรือรายตัว</p> <p>(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดำเนินการติดต่อกันสามครั้ง</p> <p>โดยไม่มีเหตุอันควร</p> <p>(9) ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งอื่นนอกสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการภายใน 30 วันนับจากวันที่คำสั่งมีผลบังคับ</p> <p>(10) เกษียณอายุราชการ หรือสมัครใจลาออกตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลของ ตร. หรือโครงการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี</p>	<p>เพื่อให้การดำเนินงานของสหกรณ์ฯ มีความคล่องตัว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p>

ข้อความตามข้อบังคับฉบับเดิม	ข้อความตามข้อบังคับฉบับใหม่	เหตุผล
<p>ให้กรรมการดำเนินการผู้มีส่วนได้เสียตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับทราบคำสั่งคำวินิจฉัย</p>	<p>ให้กรรมการดำเนินการผู้มีส่วนได้เสียตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับทราบคำสั่งคำวินิจฉัย</p>	

<p>ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด</p> <p>เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า กรรมการดำเนินการมีเหตุตาม (8) และได้ลงมติโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสามแห่งจำนวนกรรมการดำเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้นยกเว้น ผู้มีส่วนได้เสียก็เป็นอันถือว่ากรรมการดำเนินการรายนั้นต้องพ้นจากตำแหน่ง</p> <p>กรณีที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการดำเนินการ พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้ที่ประชุมใหญ่ครั้งนั้นเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ใหม่ทั้งคณะ และอยู่ในตำแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการดำเนินการชุดแรก</p>	<p>ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด</p> <p>เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า กรรมการดำเนินการมีเหตุตาม (8) และได้ลงมติโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสามแห่งจำนวนกรรมการดำเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้นยกเว้น ผู้มีส่วนได้เสียก็เป็นอันถือว่ากรรมการดำเนินการรายนั้นต้องพ้นจากตำแหน่ง</p> <p>กรณีที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการดำเนินการ พ้นจาก ตำแหน่งทั้งคณะ ให้ที่ประชุมใหญ่ครั้งนั้นเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ใหม่ทั้งคณะ และอยู่ในตำแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการดำเนินการชุดแรก</p>	
--	---	--

จึงเรียนมาเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม

ประชุมฯ/จัดทำ